



ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มี
การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ในระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากส่วนงาน
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ ราย แต่มีผู้ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี โดยยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหา
ตามแบบพร้อมพยานหลักฐานต่อหัวหน้าส่วนงานที่ตนได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๑ ราย ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีประวัติและ
ผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอื่นที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด เพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ใน
การบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาใน ๔ ปีข้างหน้า โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก

ทั้งนี้ ขอให้บุคคลผู้มีรายชื่อข้างต้น รายงานตัวต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. - ๐๙:๓๐ น. ณ ชั้น ๑๐ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
และนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาใน ๔ ปีข้างหน้า ไม่เกิน ๓๐ นาที
พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่เกิน ๒๐ นาที ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๑ อาคาร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๐:๐๐ น. เป็นต้นไป โดยเปิดโอกาสให้ประชาคม
ได้รับฟังและซักถามผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี และผ่านช่องทางออนไลน์ เพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University :
<http://facebook.com/buu.ac.th> โดยกระทำผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ หากบุคคลผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มา
รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิงห์ชัย หนินซอน)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา